
                   รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2568 
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตลี จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดทีี ่10 เมษายน 2568 
ณ ห้องแกรนด ์ฮอลล ์โรงแรม ด ิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก,  

อะ ลักซชู์รี คอลเล็คช่ัน โฮเทล กรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 10.03 น. 
 
 นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา เลขานุการบริษัท รบัหนา้ที่พิธีกรผูด้  าเนินการประชุม (“พิธีกร”) ไดก้ล่าว
ตอ้นรบัผูถื้อหุน้ หรอืผูแ้ทน ท่ีมาเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2568 ในครัง้นี ้  

 จากนัน้ พิธีกร ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “MCS”) มีหุน้
ทัง้หมด 477,000,000 หุน้ (ตามรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 14 มีนาคม 
2568) ในขณะนีม้ีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 162 ราย และมีผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นมาประชุมแทน
จ านวน 56 ราย รวมจ านวนผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นมาประชุมแทนทัง้สิน้ 218 ราย นบั
จ านวนหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 162,014,533 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 33.97 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบรษัิท ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ที่ 38 

  โดยในการประชมุครัง้นีไ้ดม้ีกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย ทีเ่ขา้รว่มประชุม 
ดงันี ้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร.ไนยวน  ชิ    ประธานกรรมการ / ที่ปรกึษาอาวโุส 
2.  นางสาววรรณา    พลแกว้               กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิาร /  
   กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3.  นายไพรตัน ์  วิวฒันบ์วรวงษ์  กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานประมาณราคาและวางแผน / 
  กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4.  นายพรชยั   พิศาลอนกุลูกิจ กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานโรงงานและการผลติ / 
    กรรมการบรหิาร  
5. พล.ต.อ.ด ารงศกัดิ ์ กิตติประภสัร ์  รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 
    ก าหนดคา่ตอบแทน      
6.  พลเอกฐิติวจัน ์  ก าลงัเอก            กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7.  นายทินกร   สดีาสมบรูณ ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง /  
   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน      
8.  นายสพุจน ์ แกว้มณี              กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด 
   คา่ตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสีย่ง     
9. นายอิวากิ   ฮิเดโอะ กรรมการ 

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  : ไมม่ี 
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*กรรมการบรษัิทมีจ านวนทัง้สิน้ 9 ทา่น เขา้รว่มประชมุจ านวน 9 ทา่น คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด 

ผู้บริหารของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวมธัวรรณศ ์ ศรศีกัดา รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานบญัชีและการเงิน  

ผู้สอบบัญช ี
1.  ตวัแทนผูส้อบบญัชี  จากบรษัิท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
1.  นายสรรเสรญิ   วฒันจิโรจนก์ลุ ที่ปรกึษากฎหมาย 

 ในการประชุมครัง้นีบ้ริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 พรอ้มเอกสาร
ประกอบ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ตัง้แต่วนัที่ 8 มีนาคม 2568 ผ่านช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัท www.mcssteel.com เป็นระยะเวลามากกว่า 21 วนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ี
เวลาในการศกึษาขอ้มลูประกอบการประชมุลว่งหนา้อยา่งเพียงพอ  

 นอกจากนีเ้พื่อความสะดวก รวดเร็วในการประชุม นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา พิธีกร ไดอ้ธิบาย
หลกัเกณฑส์ าหรบัการด าเนินการประชมุ วิธีการออกเสยีงลงคะแนน และวิธีนบัคะแนนเสยีงใหท้ี่ประชมุรบัทราบ ดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้ทกุคนมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่โดยนบั 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง ถา้มี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานฯ ในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

2. การออกเสียงลงมติใด ๆ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่ในวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2568 จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเห็นชอบไมน่อ้ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ  

3. ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สะดวกเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองบางท่านไดจ้ดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะมาใหท้าง
 บรษัิท ซึง่บรษัิทไดร้วบรวมหุน้ของทา่นในระบบขอ้มลูการลงคะแนนของบรษัิทแลว้ 

4. ส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการใชส้ทิธิลงคะแนนดว้ยตนเองในแตล่ะวาระ บรษัิทไดแ้จกบตัรลงคะแนนใหท้กุท่าน 
 บรเิวณจดุลงทะเบียนสามารถใชส้ทิธิ แตล่ะวาระไดใ้นหอ้งประชมุ 

5. การรวบรวมผลคะแนน บรษัิทจะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ลงคะแนนเสียง
ไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่นัน้ โดยผูถื้อหุน้ยกมือขึน้เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทไป
เก็บบตัรลงคะแนน และบริษัทจะน าคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงดงักล่าวหกัออกจาก
คะแนนเสยีงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม คะแนนเสียงสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน
เห็นดว้ย ยกเวน้การลงคะแนนเสยีงวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งพน้
จากต าแหน่งตามวาระ บริษัทไดจ้ัดท าบตัรลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะท าการเก็บบตัร
ลงคะแนนทัง้หมดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลกัฐานในการ
ตรวจสอบการนบัคะแนน 

6. หุน้ของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั จ านวน 42,165,655 หุน้ สามารถใชส้ทิธิเขา้รว่มประชมุ แตไ่มม่ี 
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สทิธิออกเสยีงในแตล่ะวาระ 

7. เพื่อใหก้ารนบัคะแนนเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย บรษัิทจะนบัคะแนนดว้ยระบบ Barcode ซึ่งผูถื้อหุน้
จะเห็นผลคะแนนบนจอพรอ้มกนั 

8. ก่อนการลงมติในแตล่ะวาระ ทางบรษัิทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม แสดงความคิดเห็น หรอืให้
 ขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งเต็มที่ในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ถา้เป็นเรือ่งอื่น ๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบั
วาระที่พิจารณา ขอใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูแ้ทน กรุณาซกัถาม แสดงความคิดเห็น หรือใหข้อ้เสนอแนะใน
วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ แทน  

                      9.    ในการสอบถามขอใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูแ้ทน แจง้ช่ือ เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดบนัทึกรายงาน และหากมี
 ค าถามใดไมไ่ดต้อบในท่ีประชมุ ทางบริษัทจะรวบรวมค าถามทัง้หมด ท าเป็นค าตอบ และเผยแพรใ่น
 เว็บไซตข์องบรษัิท www.mcssteel.com อีกครัง้ 

                      10.    ในการประชมุครัง้นีม้ีการบนัทกึเทปวีดีโอ 

                       ต่อจากนัน้ นางสาวกญัชลิกา แสงปริญญา พิธีกร ไดข้อเชิญ ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ กลา่วเปิด
ประชมุและท าหนา้ที่ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) ตามขอ้บงัคบั   

 ประธานฯ  ไดก้ลา่วตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุและกลา่วเปิดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568  

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา พิธีกร เป็นผูด้  าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระที่ไดบ้อกกลา่วไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2568 ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2567 เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2567 

 นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา พิธีกร ไดชี้แ้จงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2567 เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2567 ที่ผา่นมา บรษัิทไดจ้ดัสง่รายงานการประชุมใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน
ระยะเวลาที่กฏหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัท www.mcssteel.com ดว้ยแลว้ ซึ่งปรากฏอยู่ใน
หนงัสอืเชิญประชมุในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 หนา้ที่ 11-27 

 ตอ่จากนัน้ พิธีกร ไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะซกัถาม หรือขอแกไ้ขขอ้ความ
ในรายงานในวาระนีห้รอืไม ่  
 ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม หรอืขอแกไ้ข   

 พิธีกร จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชุมที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง โดยใหย้กมือขึน้ เพื่อเจา้หนา้ที่รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงน าไปหกัออก
จากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมด โดยการลงมติวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรบัรอง
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2567 เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้
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 (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั จ านวน 42,165,655 เสยีง ที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2567 

 นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา พิธีกร ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ส  าหรบัรายงานประจ าปี 2567 (แบบ 56-1 
One Report) ของบริษัทในปี 2567 บริษัทไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาโดยใหส้แกนขอ้มลูผ่าน QR Code พรอ้มกับ
เอกสารเชิญประชุมแลว้ โดยในปีที่ผ่านมา ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ ไดเ้ขียนสารจากประธานสรุปการด าเนินงาน
ของบริษัทในหนา้รายงานประจ าปี ซึ่งไดอ้ธิบายรายละเอียดต่าง  ๆ ไวอ้ย่างครบถ้วนแลว้ว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้
ด าเนินการเรือ่งส  าคญั ๆ อะไรไปบา้ง  

 พิธีกร ไดข้อเชิญ นางสาวมธัวรรณศ ์ศรีศกัดา รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานบญัชีและการเงิน เป็นผูชี้แ้จง
รายละเอียดผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2567 ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 
 นางสาวมธัวรรณศ ์ศรีศกัดา รองกรรมการผูจ้ัดการกลุม่งานบญัชีและการเงิน ไดชี้แ้จงขอ้มลูสรุปใหผู้ถื้อหุน้
รบัทราบดงันี ้

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 บริษัทมีสินทรพัยร์วม เท่ากับ 6,065.25 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 จ านวน 793.47 
ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.05 

 บริษัทมีหนีส้ินรวม เท่ากบั 2,306.07 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากวนัที่ 31 ธนัวาคม 2566 จ านวน 796.95 ลา้น
บาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 52.81 ซึง่เกิดจากการการสั่งซือ้วตัถดุิบมาเพื่อรอผลติ 

เห็นดว้ย 122,292,178 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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 บรษัิทมีสว่นของผูถื้อหุน้ เทา่กบั 3,759.19 ลา้นบาท ลดลงจากวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 จ านวน 3.47 ลา้น
บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 0.09 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนและมีการจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 
2567 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

 ในปี 2567 บรษัิทมีรายไดร้วม เทา่กบั 5,687.10 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 131.98 ลา้นบาท เนื่องจากใน
ปีที่ผา่นมามียอดสง่ออกลดลง 

 โดย ณ สิน้ปี 2567 บริษัทมีก าไรขัน้ตน้ 1,676.88 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 523.77 ลา้นบาท หรือเป็น
อตัราเพิ่มขึน้ที่รอ้ยละ 49.74  

 โดยในปี 2567 บริษัทมีก าไรสทุธิในสว่นของงบการเงินรวม (สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากบั 678.60
ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 382.01 ลา้นบาท หรอืเป็นอตัราเพิ่มขึน้ท่ีรอ้ยละ 232.07 

 และมีการสง่มอบงานใหก้บัลกูคา้จ านวน 67,244 ตนั ตามรายละเอียด ดา้นลา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 เรือ่งอื่น ๆ ที่ไดด้  าเนินการในปี 2567 คือ 

 1. การก่อสรา้งโรงงานเพิ่มเติม โดยปัจจบุนังานโครงสรา้งแลว้เสรจ็ตัง้แตเ่ดือนมีนาคมที่ผา่นมา คงเหลือใน
สว่นของงานไฟฟา้ ซึง่คาดดวา่จะเสรจ็ในเดือนพฤษภาคม 2568 
 2. การซือ้เครือ่ง Robot จะน าเขา้มาใชง้านภายในปีนีจ้  านวน 10 เครือ่ง สว่นท่ีเหลอือีกจ านวน 7 เครื่อง จะ
น าเขา้มาภายในปี 2569 
 3. การสรา้งพืน้ท่ี Stock เพิ่ม มีการสรา้ง Stock เพื่อใชเ้ก็บสนิคา้  
 4. การปรบัปรุงประสทิธิภาพการผลติ โดยมีการทดสอบ เพื่อพฒันาการเช่ือมใหใ้ชเ้วลาเพียงครัง้เดียว  
 ซึง่รายละเอียดตา่ง ๆ อยูใ่นรายงานประจ าปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)  

 ตอ่จากนัน้ พิธีกร ไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนีห้รอืไม ่  
 ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม  

    พิธีกร แจง้วา่วาระนีเ้ป็นเรือ่งแจง้เพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2567 ดงักลา่วขา้งตน้ 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 

 นางสาวกญัชลิกา แสงปริญญา พิธีกร ไดข้อเชิญ นางสาวมธัวรรณศ ์ศรีศกัดา รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่
งานบญัชีและการเงิน เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  
 นางสาวมธัวรรณศ ์ศรีศกัดา รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานบญัชีและการเงิน ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมรบัทราบ
ผลประกอบการของบรษัิท และรายการทางการเงินท่ีส าคญัประจ าปี 2567 โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

 1) ในปี 2567 ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ มีก าไรสทุธิเท่ากบั 
678.60 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 513.99 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 312.25 เมื่อเทียบกบัปี 2566 โดยงบ
การเงินเฉพาะกิจการ  บริษัทมีก าไรสทุธิ เท่ากบั 631.76 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 399.11 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 171.55 
เปรยีบเทียบกบัปี 2566  

 ทัง้นี ้บรษัิทยอ่ยตา่ง ๆ มีผลประกอบการดงันี ้
          1.1  M.C.S. Steel Xiamen Co., Ltd. มีผลก าไรสทุธิ เทา่กบั 10.74 ลา้นหยวน  
 1.2  M.C.S.- Japan Co., Ltd.  มีก าไรสทุธิเทา่กบั 63.67 ลา้นเยน 
         1.3  บรษัิท ทานากะ เวลดิง้ เซ็นเตอร ์จ ากดั ขาดทนุสทุธิเทา่กบั 0.07 ลา้นบาท                   

 และเมื่อรบัรูต้ามสดัสว่นของการถือหุน้ของบริษัท และตดัรายการระหว่างกนัออกจะท าใหก้ าไรสว่นที่เป็น
ของบรษัิทใหญ่เทา่กบั 678.60 ลา้นบาท 

 2) ในปี 2567 บริษัทมีก าไรขัน้ตน้เท่ากบั 1,676.88 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 523.77 ลา้นบาท
คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 49.74 

 3) ในปี 2567 บรษัิทมีรายไดจ้ากการขายเทา่กบั 5,607.17 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 169.99 ลา้น
บาท คิดเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 2.94 

 ตอ่จากนัน้ พิธีกร ไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนีห้รอืไม ่  

ค าถามจากผูถื้อหุน้ 
 เหตใุดในไตรมาส 4 บรษัิทมียอดก าไรเพิ่มสงูขึน้ จากไตรมาสอื่น ๆ   

  นางสาวมธัวรรณศ ์ศรศีกัดา รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานบญัชีและการเงิน ไดชี้แ้จงว่า ก าไรไตรมาส 4 ที่
สงูขึน้ เนื่องจากในไตรมาส 4 บรษัิทมีการสง่มอบงานที่สงูกวา่ปกติ และมี 1 โครงการเป็นโครงการที่สงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น มี
การสง่มอบในไตมาสนี ้อยูท่ี่น  า้หนกั 4,000 ตนั จึงท าใหก้ าไรสงูขึน้  

 และไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามเพิ่มเติม   

 พิธีกร จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชุมที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง โดยใหย้กมือขึน้ เพื่อเจา้หนา้ที่รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงน าไปหกัออก
จากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมด โดยการลงมติวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตัิงบ
การเงินของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้
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 (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั จ านวน 42,165,655 เสยีง ที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2567 

 นางสาวกญัชลกิา แสงปรญิญา พิธีกร ไดชี้แ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บรษัิทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่า
กวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม บริษัทอาจก าหนดให้
มีการจ่ายเงินปันผลในอตัรานอ้ยกวา่ที่ก าหนดขา้งตน้ได ้โดยขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง ความ
จ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการบริหารงานของ
บรษัิท ซึง่บรษัิทไดม้ีการตัง้ส  ารองครบถว้นตามกฎหมายและขอ้บงัคบัแลว้ จึงไมต่อ้งตัง้ส  ารองเพิ่ม  

 จากผลการด าเนินงานของบรษัิทในในรอบปี 2567 บรษัิทมีผลก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการทัง้สิน้
จ านวน 631.76 ลา้นบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2567 ในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท โดยจ่ายจากก าไรสว่นที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีจากสิทธิ
ประโยชนส์ง่เสริมการลงทนุ (BOI) โดยรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2567 รอ้ยละ 52.85 ของก าไรสทุธิ ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งในระหว่างปี 2567 บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้ในอตัรา
หุน้ละ 0.20 บาท เมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2567 ดงันัน้ คงเหลือที่ตอ้งจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อีกในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท 
โดยบรษัิทก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 21 เมษายน 2568 และก าหนดจะจ่ายเงินปันผล
ในวนัที่ 7 พฤษภาคม 2568 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดงันี ้

 
 ผลการด าเนินงาน 

 
วันที่จ่าย 

 

BOI NON BOI รวม 

บาท : หุน้ บาท : หุน้ บาท : หุน้ 

เงินปันผล 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.67) 10 ก.ย. 67 0.20 - 0.20 

เงินปันผล 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค. 67) 7 พ.ค. 68 0.50 - 0.50 

รวมเงินปันผล 0.70 - 0.70 

  
 ทัง้นี ้เงินปันผลในปี 2567 จ านวน 0.70 บาทตอ่หุน้ จ่ายจากก าไรสว่นท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีจากสทิธิประโยชน์
สง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถขอเครดิตภาษีไดแ้ละไมต่อ้งถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

 ตอ่จากนัน้ พิธีกร ไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนีห้รอืไม่ 
 ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม  

 พิธีกร จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ

เห็นดว้ย 122,438,486 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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งดออกเสียง โดยใหย้กมือขึน้ เพื่อเจา้หนา้ที่รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงน าไปหกัออก
จากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมด โดยการลงมติวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตัิให้
จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2567 ในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท โดยจ่ายจากก าไรสว่นที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีจากสิทธิ
ประโยชนส์ง่เสรมิการลงทนุ (BOI) โดยบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท เมื่อ
วนัที่ 10 กันยายน 2567 ดงันัน้ คงเหลือที่ตอ้งจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อีกในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท โดยบริษัทก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2568 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  7 
พฤษภาคม 2568 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั จ านวน 42,165,655 เสยีง ที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 นางสาวกญัชลกิา แสงปรญิญา พิธีกร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 20 ก าหนดว่า ใน
การประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้
จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได  ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 และกรรมการที่ออก
ตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลอืกเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได ้  

 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 มีกรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน จาก
จ านวน  9 ทา่น  ไดแ้ก่ 

 1.  นางสาววรรณา พลแกว้               กรรมการ /ประธานกรรมการบรหิาร /กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 2.  นายไพรตัน ์วิวฒันบ์วรวงษ์  กรรมการ /กรรมการบรหิาร /กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
    3.  นายพรชยั พิศาลอนกุลูกิจ  กรรมการ /กรรมการบรหิาร  

 โดยคณะกรรมการบรษัิทขอเสนอใหท้ี่ประชมุแต่งตัง้กรรมการที่ครบก าหนดตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง พรอ้มกบัเสนอใหท้ี่ประชุมแต่งตัง้ให ้นางสาววรรณา พลแกว้ เป็นประธาน
กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง, นายไพรตัน ์วิวฒันบ์วรวงษ์ เป็นกรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความ
เสีย่ง และนายพรชยั พิศาลอนกุลูกิจ เป็นกรรมการบรหิาร ตามที่เคยด ารงต าแหนง่อยูเ่ดิมอีกดว้ย   

                        ซึ่งรายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่านที่เสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดิม ปรากฏอยู่ใน
หนงัสอืเชิญประชมุ หนา้ที ่29-31 โดยพิธีกรไดอ้า่นประวตัิของคณะกรรมการทัง้ 3 ท่านโดยสงัเขป เพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาใน
วาระนีอ้ีกครัง้ ก่อนการประชุมบริษัทไดแ้จกเอกสารหนงัสือเชิญประชุมฉบบัเต็มใหก้ับผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนที่ตอ้งการ ซึ่งใน

เห็นดว้ย 122,498,486 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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เอกสารมีประวตัิและรายละเอียดตา่ง ๆ อยา่งครบถว้น 

 เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสและเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการที่ดี กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ
ทัง้  3  ทา่น ซึง่เป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยี ไดส้มคัรใจขอออกจากหอ้งประชมุ เพื่องดการมีสว่นรว่มในการพิจารณาวาระนี  ้

 ตอ่จากนัน้ พิธีกร จึงไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนีห้รอืไม ่  
 ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม  

 พิธีกร จึงขอใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระเป็นรายบคุคล โดยจะ
เก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมด ทัง้ที่ประสงคจ์ะออกเสยีงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยใหย้กมือขึน้ เพื่อเจา้หนา้ที่
รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัรลงคะแนน โดยการลงมติวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 ในระหวา่งรอผลการนบัคะแนน พิธีกร ไดต้อบค าถามที่ผูถื้อหุน้ สง่ค าถามมาลว่งหนา้ ดงันี ้

 ความคืบหนา้เก่ียวกบัการเปลีย่นกลุม่อตุสาหกรรมของบรษัิท  
  ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ ไดชี้แ้จงว่า เรื่องการเปลี่ยนกลุม่อตุสาหกรรมของบริษัทนัน้ ตัง้แต่ตน้
แลว้ MCS ไม่ไดถ้กูจดัอยู่ในกลุม่อตุสาหกรรมสินคา้อตุสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) (เดิมอยู่ในกลุม่อตุสาหกรรม
อสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสรา้ง หมวดธุรกิจวสัดุก่อสรา้ง) แต่เมื่อประมาณ 6-7 ปีก่อน ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก็มาท าการ
เปลี่ยนแปลงยา้ยให ้MCS ไปอยู่ในกลุ่มเหล็ก (Steel) จริง ๆ แลว้ MCS ไม่ควรอยู่กลุ่มนี ้บริษัทเคยติดต่อกับตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ขอใหเ้จา้หนา้ที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เขา้มาดโูรงงาน MCS ตัง้แต่เมื่อ 5-6 ปีที่แลว้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึน้ ผูถื้อหุน้ก็
มกัจะถามว่าท าไมไม่มีผูถื้อหุน้ต่างชาติเขา้มาลงทนุใน MCS ไม่ใช่ว่าไม่มี แต่ทกุครัง้ที่เขาเห็นว่า MCS อยู่ในกลุม่เหล็ก 
(Steel) เขาก็งง เพราะกลุ่มนีจ้ะไม่ค่อยมีใครมาลงทุน ท าใหเ้ขาเสนอบริษัทของเขาว่าจะเขา้มาลงทุนไม่ได ้ผมถาม
เจ้าหนา้ที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เขาบอกว่า ที่ตัง้หมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) ขึน้มาเพราะมาตรฐานตลาดหลกัทรพัยข์อง
ลอนดอนและนิวยอรค์ เขาเป็นแบบนี ้ซึ่ง MCS ก็ได้เข้าไปตรวจสอบแลว้พบว่า มาตรฐานตลาดหลักทรัพย์ของ        
นิวยอรค์และลอนดอน ก็ไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มนี ้แต่ในปีนี ้และวนันีก้รรมการ MCS ไดจ้ดัท าหนงัสือชีแ้จงน าส่งใหก้ับตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ไปเรยีบรอ้ยแลว้ ถา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ คิดวา่อยากใหน้กัลงทนุเขา้มาลงทนุกบั MCS เขาก็ตอ้งทราบว่า MCS 
อยู่ที่กลุ่มไหน ผมก็ไม่ทราบว่าจะมีผลหรือไม่ ถา้วันนีผู้ถื้อหุน้ตอ้งการส าเนาหนงัสือสามารถขอที่เลขานุการบริษัทได ้
หนงัสอืชีแ้จงนีไ้ดอ้ธิบายไวช้ดัเจนวา่ท าไม MCS ถึงไม่ควรอยู่ที่กลุม่เหล็ก (Steel) เมื่อ 2-3 วนัก่อนผมไดพ้บสื่อมวลชน มี
คนถามผมวา่ MCS ท าเหลก็เสน้ มีวตัถดุิบมาจากประเทศจีนหรือไม่ ผมไม่รูจ้ะตอบอะไร ถา้ผูล้งทนุไม่รูว้่า MCS ท าอะไร 
จรงิ ๆ แลว้ MCS ไมไ่ดเ้ก่ียวขอ้งกบัเรือ่งท าเหลก็เสน้เลย เพราะเหลก็ MCS ซือ้มาจากประเทศญ่ีปุ่ น มาประกอบใหเ้ขาไป
ท าตกึ MCS เป็นคนท าไมใ่ช่ท าวตัถดุิบ ถา้เอาไปรวมกนั นกัลงทนุก็งงหมด ปัญหาเรื่องนี ้MCS มีมา 6 ปีแลว้ ถา้ผูถื้อหุน้
เห็นดว้ยก็สามารถเสนอแนะได ้MCS ไดส้ง่จดหมายไปแลว้ลองดวูา่ทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะตอบกลบัมาอยา่งไร 

 ต่อจากนั้น พิธีกร ไดแ้จ้งว่าเนื่องจากขณะนีฝ่้ายจัดการได้ท าการรวบรวมผลคะแนนเสร็จแลว้ จึงขอ
ด าเนินการตามวาระตอ่ไป และส าหรบัทา่นท่ีมีค  าถามเพิ่มเติมจะเปิดโอกาสใหซ้กัถามในวาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ 
นางสาววรรณา พลแกว้, นายไพรตัน ์วิวฒันบ์วรวงษ์ และนายพรชัย พิศาลอนุกูลกิจ  ที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พรอ้มกบัแต่งตัง้ใหน้างสาววรรณา พลแกว้ เป็นประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบรหิารความเสีย่ง, นายไพรตัน ์ วิวฒันบ์วรวงษ์ เป็นกรรมการบรหิาร /กรรมการบรหิารความเสีย่ง และนายพรชยั 
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พิศาลอนกุลูกิจ เป็นกรรมการบรหิาร ตามที่เคยด ารงต าแหนง่อยูเ่ดิมอีกดว้ย ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้                                                             

1) นางสาววรรณา พลแกว้              กรรมการ /ประธานกรรมการบรหิาร /กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 
 
 
 

 
 
 
 

                    (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั จ านวน 42,165,655 เสยีง ที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 

2) นายไพรตัน ์วิวฒันบ์วรวงษ์          กรรมการ /กรรมการบรหิาร /กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
 
 
 
 
 

 

  
 (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั จ านวน 42,165,655 เสยีง ที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 

3) นายพรชยั พิศาลอนกุลูกิจ          กรรมการ /กรรมการบรหิาร 

 
 
 
 
 
 

 
 

 (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั จ านวน 42,165,655 เสยีง ที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

ดงันัน้ ปัจจุบนัคณะกรรมการของบริษัทมีทัง้หมด 9 ท่าน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ครบถว้น
ตามเกณฑท์ี่ก าหนดใหต้อ้งมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดแลว้ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 1.  ดร.ไนยวน  ชิ    ประธานกรรมการ  
  2.  พล.ต.อ.ด ารงศกัดิ ์ กิตติประภสัร ์  รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
 3.  นางสาววรรณา    พลแกว้               กรรมการ  
 4.  นายไพรตัน ์  วิวฒันบ์วรวงษ์  กรรมการ 
  5.  นายพรชยั    พิศาลอนกุลูกิจ กรรมการ 

เห็นดว้ย 122,598,916 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

เห็นดว้ย 122,223,316 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.69 

ไมเ่ห็นดว้ย 375,600 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.31 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

เห็นดว้ย 122,169,316 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.65 

ไมเ่ห็นดว้ย 429,600 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.35 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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  6.  นายอิวากิ    ฮิเดโอะ  กรรมการ 
  7.  พลเอกฐิติวจัน ์  ก าลงัเอก            กรรมการอิสระ 
  8.  นายทินกร   สดีาสมบรูณ ์ กรรมการอิสระ 
  9.  นายสพุจน ์ แกว้มณี              กรรมการอิสระ 

 ตอ่จากนัน้ พิธีกร ไดเ้ชิญกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยีทัง้ 3 ทา่น กลบัเขา้หอ้งประชมุ 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2568 

 นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา พิธีกร ไดชี้แ้จงต่อที่ประชุมว่า ส  าหรบัค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยส าหรบัปี 2568 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน โดยขอเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 
2568 โดยก าหนดคา่ตอบแทนทัง้เบีย้ประชมุและบ าเหน็จใหแ้ก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรวมกนัในวงเงิน
ไมเ่กิน 9,500,000 บาท โดยใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูจ้ดัสรรใหแ้ก่กรรมการแตล่ะทา่นตามความเหมาะสมตอ่ไป 

 ตอ่จากนัน้ พิธีกร ไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนีห้รอืไม ่  
 ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม  

 พิธีกร จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง โดยใหย้กมือขึน้ เพื่อเจา้หนา้ที่รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงน าไปหกัออก
จากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมด โดยการลงมติวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม มีมติอนมุตัิ
ใหจ้่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 
 
 
 
 
 
 

 (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั จ านวน 42,165,655 เสยีง ที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2568 

 นางสาวกญัชลกิา แสงปรญิญา พิธีกร ไดแ้จง้วา่เนื่องจากปีนีท้างคณะกรรมการตรวจสอบ ไดม้ีความเห็นให้
เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัทเดิมที่เป็นผูส้อบบญัชีในปี 2567 โดยพิจารณาจากค่าสอบบญัชี และความสามารถใน
การท างาน ท าใหท้างคณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจในประสบการณท์ างานท่ีเคยท าการสอบบญัชีมาใหก้บับริษัท 
จึงขอเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้ 

เห็นดว้ย 122,536,916 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.95 

ไมเ่ห็นดว้ย 62,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.05 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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 1.  นายบณัฑิต  ตัง้ภากรณ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8509  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทปี 2563-2567 
    รวมเวลา 4 ปี 3 เดือน) 
 2.  นายปิตินนัท ์ลลีาเมธวฒัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที ่11133  และ/หรอื 
   (ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิท) 
 3.  นายอดุม ธนรูตันพ์งศ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8501 
   (ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิท) 

 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2568 และก าหนด
คา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3,830,000 บาท ซึง่คา่สอบบญัชีเพิ่มขึน้จากในปีที่ผา่นมา โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

รายการ 
ปี 2568 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2567 

 
เพิ่มขึน้  
(ลดลง) 

(Audit Fee)  
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 2,060,000 2,000,000 60,000 

งบการเงินประจ าปี 1,690,000 1,650,000 40,000 

คา่ตรวจสอบ BOI 80,000 80,000 - 

(Non Audit Fee)  

คา่บรกิารอื่นๆ   - -  
รวมทั้งสิน้ (บาท) 3,830,000 3,730,000 100,000 

 
 รายละเอียดตา่ง ๆ อยูใ่นเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 หนา้ที่ 7-9 ในหนงัสือเชิญประชุมที่จดัสง่
ใหผู้ถื้อหุน้ครัง้นีแ้ลว้  

 ทัง้นี ้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากัด และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอแต่งตัง้ ไม่มีความ 
สมัพนัธ ์และ/หรอื สว่นไดเ้สยีระหวา่งบรษัิท / บรษัิทยอ่ย / ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว
ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งมีอิสระแตอ่ยา่งใด 

 อนึ่ง บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ทานากะ เวลดิง้ เซ็นเตอร ์จ ากัด) ใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกนักับ
บรษัิท คือ บรษัิท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั แต่ส  าหรบับริษัทย่อยที่ตัง้อยู่ที่ประเทศจีน (M.C.S. Steel Xiamen 
Co., Ltd.) และประเทศญ่ีปุ่ น (M.C.S.- Japan Co., Ltd.) ณ ปัจจุบนัยงัใชผู้ส้อบบญัชีทอ้งถ่ินอยู่ เนื่องจากขอ้จ ากัด
ทางดา้นภาษา คณะกรรมการจะดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

 ตอ่จากนัน้ พิธีกร ไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนีห้รอืไม ่  
 ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม  

 พิธีกร จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง โดยใหย้กมือขึน้ เพื่อเจา้หนา้ที่รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงน าไปหกัออก
จากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมด โดยการลงมติวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
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ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้นาย
บณัฑิต ตัง้ภากรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8509 และ/หรือ นายปิตินนัท ์ลีลาเมธวฒัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  
11133 และ/หรือ นายอุดม ธนูรตันพ์งศ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่  8501 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) 
จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2568 โดยผูส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งท าหนา้ที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท และก าหนดคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3,830,000 บาท ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนน
เสยีงดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 

 (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั จ านวน 42,165,655 เสยีง ที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี)  

 ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอวาระอื่นใดใหพ้ิจารณาเพิ่มเติม 

 พิธีกร จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ /ผูแ้ทน ไดซ้กัถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทน ไดซ้กัถาม
ในประเด็นตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้

(1) นโยบายภาษีของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ จะส่งผลกระทบต่อ MCS บา้งหรือไม่ ทัง้ผลกระทบเชิง
บวก และเชิงลบ  

ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ ไดชี้แ้จงว่า เบือ้งตน้ MCS ไม่มีการท างานกบัประเทศสหรฐัอเมริกาอยู่
แลว้ ก็ไมเ่ก่ียวขอ้งโดยตรงกบั MCS แตถ่า้จะบอกไมก่ระทบเลยก็ไมไ่ดเ้พราะมนัเก่ียวขอ้งกนัทั่วโลก  

 (2) เหตกุารณแ์ผน่ดินไหวที่ผา่นมาจะสง่ผลกระทบเชิงบวกกบั MCS หรอืไม ่
   ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ ไดชี้แ้จงว่า เรื่องแผ่นดินไหวที่เกิดขึน้มีการพดูคยุกับสื่อมวลชนไป
บา้งแลว้ อยากแจง้ว่าตึกที่ลม้จริง ๆ แลว้มีสาเหตอุยู่ 2 ขอ้ คือ 1) ก่อสรา้งไม่ดี 2) ออกแบบไม่ดี คือ ออกแบบไม่ไดต้าม
มาตรฐาน หรอืมาตรฐานไมด่ีตัง้แตต่น้ เพราะตัง้แต่ตน้เขาตัง้มาตรฐานไม่ไดค้ิดถึงเรื่องแผ่นดินไหว ถา้เหตกุารณไ์ม่เกิดก็
จะไมม่ีใครก าหนดอยูแ่ลว้ เมื่อไหรท่ี่เกิดขึน้แลว้ก็ตอ้งเขา้ไปคิดว่าจะตัง้มาตรฐานยงัไง หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก็อาจจะตอ้ง
เขา้ไปตดัสินใจว่าจะก าหนดมาตรฐานอย่างไรต่อไป ถา้ถามว่าจะดีกบั MCS ไหม ก็พดูไดว้่า MCS ช่วยได ้ถา้หาคนท า 
MCS ก็ท าไดอ้ยู่แลว้ เป็นเรื่องของรฐับาลหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก็ตอ้งเขา้ไปก าหนดว่าตึกในประเทศไทยตอ้งรับ
แรงสั่นสะเทือนของแผน่ดินไหวหรอืไม ่สว่นตกึที่มีอยูแ่ลว้ตอ่ไปจะท าอยา่งไร ถา้เป็นท่ีประเทศญ่ีปุ่ นตึกเก่า ๆ เขาจะเขา้ไป
เสรมิ ก็ตอ้งดวูา่ทีป่ระเทศไทยจะท าอยา่งไร 

(3) รายไดท้ี่ไดจ้ากภายในประเทศของ MCS ในปีนี ้จะสูงขึน้หรือลดลงถา้เทียบจากปีที่ผ่านมา จาก
เหตกุารณแ์ผน่ดินไหวที่ผา่นมาจะท าให ้MCS มีรายไดใ้นประเทศเพิ่มขึน้หรอืไม่  

เห็นดว้ย 122,599,117 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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   นางสาววรรณา พลแกว้ กรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้แ้จงว่า MCS จะมีกลุม่บริษัท 3 กลุม่ คือ บริษัทแม่ ที่
ประเทศไทย , M.C.S. Steel Xiamen Co., Ltd ที่ประเทศจีน และ M.C.S.- Japan Co., Ltd. ที่ประเทศญ่ีปุ่ น ส  าหรบังานที่
จะหาใหท้ัง้ 3 กลุม่ คือ บรษัิทแมม่ีงานในมืออยา่งนอ้ย 5 ปี อยู่ที่น  า้หนกั 220,000 - 250,000 ตนั ที่มีอยู่ในปี 2025-2026 
ก็เต็มก าลงัการผลติแลว้ ที่ประเทศจีนมีงานในมือถึงปี 2026 แลว้ อยูท่ี่น  า้หนกั 30,000- 35,000 ตนั ที่ประเทศญ่ีปุ่ นก็จะมี
งานในมือ อยูท่ี่น  า้หนกั 20,000 - 25,000 ตนั ซึง่ขณะนีง้านท่ี MCS รบัลว่งหนา้ยงัไมม่ีงานในประเทศ 
   ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ ไดชี้แ้จงเพิ่มเติมว่า ที่ประเทศญ่ีปุ่ นประมาณ 2-3 ปี ที่ผ่านมาหลาย 
ๆ อยา่งเปลีย่นโดยคา่เงินเยนไดอ้อ่นคา่ลง MCS มีโครงการท่ีมีในมือเราก็ไดอ้ยูแ่ลว้ ตกึเก่าในประเทศญ่ีปุ่ นตอ้งทบุทิง้และ
ท าใหม ่หรอืเสรมิ แตว่า่ในตอนนีท้ี่ประเทศญ่ีปุ่ นมีปัญหาคือ งบประมาณ ตน้ปีที่แลว้ค่าเงินเยนอยู่ที่ 110 เยน ตอนนีเ้ป็น 
160 เยน ตา่งกนั 50% ซึง่งบประมาณที่เขาตัง้ไวก็้ตัง้ไวท้ี่ 110 เยน เพราะฉะนัน้ผูร้บัเหมารายใหญ่เขายงัไม่แน่ใจว่าเขาจะ
เอางานรป่ึาว เพราะเขาจะขาดทนุ ที ่MCS ไมไ่ดป้ระกาศงานก็เพราะแบบนี ้แต่ถามว่างานมีมัย้นัน้มีอยู่แลว้ คิดว่าสิน้ปีนี ้
จะดีขึน้ ณ วนันีถ้า้บอกวา่บรษัิทท่ีมีงานมากที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น ก็คือ MCS  

(4) นโยบายการเพิ่มยอดขายของบรษัิท และนโยบายการเพิ่มมาตรฐานสนิคา้จะท าอยา่งไร 
 นายไพรตัน ์วิวฒันบ์วรวงษ์ กรรมการ ไดชี้แ้จงวา่ ในปีนี ้MCS มีการสรา้งโรงงานใหม่ขนาดประมาณ 

3,200 ตารางเมตร จะใชว้าง Robot อยูร่ะหวา่งการทดสอบและมีการท าพืน้ท่ี Stock เพิ่ม เพื่อรองรบัปริมาณงาน 37,500 
ตารางเมตร คิดวา่นา่จะเสรจ็ประมาณเดือน 6 ปี 2025 

นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ กรรมการ ไดชี้แ้จงเพิ่มเติมว่า เรื่องการพฒันาคณุภาพงาน Robot เป็น
สว่นหนึ่งเพื่อความอยู่รอดของบริษัท จริง ๆ MCS มีพฒันาการเพิ่มประสิทธิภาพงานเช่ือมซึ่งเราพฒันามาตลอด ในปีที่
ผา่นมาเราก็พฒันาได ้2-3 โครงการแลว้ 

(5) เปา้หมายหรอืแผนงานปีนีแ้ละปีหนา้ของ MCS เป็นอยา่งไร 
 นางสาววรรณา พลแกว้ กรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้แ้จงวา่ แผนงานสง่มอบปี 2025-2026 จ านวนงานสง่

มอบจะใกลเ้คียงกนั 

(6) ผูถื้อหุน้แสดงความเห็นว่า ในประเด็นของท่านประธานที่กลา่วว่า บริษัทถกูทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
จดักลุม่ของบริษัทผิดพลาด ยืนยนัเห็นดว้ยว่า MCS ไม่ใช่อยู่ในกลุม่เหล็ก (Steel) จะเป็นไปไดห้รือไม่ว่า ทางผูถื้อหุน้จะ
จดัประชมุขึน้มาเก่ียวกบัเรือ่งนีโ้ดยเฉพาะ เพื่อย า้กบัทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ อีกครัง้ 
          พิธีกร ไดชี้แ้จงวา่ การจดัประชมุในเรือ่งนีจ้ะด าเนินการและแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกครัง้ 

(7) เรือ่งโรงงานใหมจ่ะเสรจ็เมื่อไหร ่และก าลงัการผลติจะเพิ่มเทา่ไหร ่
 นายไพรตัน ์วิวฒันบ์วรวงษ์ กรรมการ ไดชี้แ้จงวา่ โรงงานในสว่นของอาคารเสร็จแลว้ สว่นที่เก่ียวกบั

การงานระบบเรือ่งทอ่ ไฟฟา้ ระบบเครน จะเสรจ็ภายในสิน้เดือนเมษายนนี ้

(8) ปัญหาเรื่องการขดุเจอโบราณสถานและท าใหง้าน MCS ชะงักไปหลายเดือน ปัญหานีจ้ะเกิดขึน้อีก
หรอืไม ่

พิธีกร ไดชี้แ้จงวา่ เรือ่งนีเ้ป็นเหตกุารณท์ี่บรษัิทไมส่ามารถคาดหมายได ้และไมท่ราบไดว้า่ในอนาคต
จะเกิดขึน้อีกไหม ซึง่ ณ ปัจจบุนัก็ยงัไมม่ีเหตกุารณแ์บบนีอ้ีก 

(9) ผูถื้อหุน้แสดงความเห็นวา่ บรษัิทลองพิจารณาเปลีย่นช่ือบรษัิทเป็นอยา่งอื่นดีไหม จะไดไ้มเ่ป็น Steel 
 ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ ไดชี้แ้จงว่า ที่จริงกลุม่ไหนก็ไดท้ี่ไม่ใช่ Steel หรือจะเปลี่ยนช่ือก็ดีนะ 

เรือ่งนีก้รรมการจะลองเอาไปพิจารณา  
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(10) นโยบายการใช ้Robot จะเพิ่มยอดขายให ้MCS เทา่ไหร ่
พิธีกร ไดชี้แ้จงว่า ในสว่นที่น  าเครื่องเช่ือมอตัโนมตัิ Robot มาใช ้ไม่ไดห้มายถึงว่าจะเพิ่มยอดขาย 

แตจ่ะใชแ้ทนก าลงัคนที่เริม่คลาดแคลนเพื่อใหบ้รษัิทอยูร่อดในอนาคต 

(11) การใชว้ตัถดุิบในประเทศจีนของบรษัิท 
พิธีกร ไดชี้แ้จงว่า วตัถดุิบจะใชต้ามแบบที่ผูอ้อกแบบก าหนด แต่ถา้จะใชเ้หล็กประเทศจีนก็จะตอ้ง

ผา่นการทดสอบมาตรฐานของประเทศญ่ีปุ่ นก่อน และสง่ใหล้กูคา้อนมุตัิก่อน 

(12) MCS มีเปา้หมายการเพิ่มงานในประเทศหรอืไม ่
ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ ไดชี้แ้จงว่า ผมคิดว่าเวลามีมาตรฐานใหม่ขึน้มา เขาจะตอ้งเปลี่ยน

ใหต้กึรบัแผน่ดินไหวได ้เมื่อไหรเ่ขามีมาตรฐานใหม่ขึน้มา จะท าใหโ้ครงสรา้งเหล็กมีความหมาย ซึ่งถา้เป็นแบบนัน้ MCS 
จะมีโอกาสอยา่งมากทีจ่ะไดร้บังานในประเทศเพิ่ม 

(13) MCS มีเปา้หมายการเพิ่มงานผลติใหไ้ด ้100,000 ตนั ตอ่ปีหรอืไม ่
พิธีกร ได้ชีแ้จงว่า ตอนนีบ้ริษัทพยายามท างานยากที่ได้ราคาสูง  บริษัทอาจจะไม่ต้องผลิตถึง 

100,000 ตนั ก็สามารถท ายอดไดม้ากเช่นกนั 
ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ ไดชี้แ้จงเพิ่มเติมว่า การเพิ่มจ านวนน า้หนกัเป็นเรื่องง่าย แต่ถ้า 

MCS ขายของง่าย ๆ จะมีคู่แข่งเยอะ ถา้ MCS ท างานที่ไม่มีคนอยากท างานยาก ๆ ที่มีความซบัซอ้น ที่ไม่มีคนอยากเขา้
มาท า จะท าใหคู้แ่ขง่นอ้ยลง แบบนีจ้ะเป็นแนวทางส าหรบับรษัิทท่ีจะยั่งยืนมากกวา่ 

(14) สทิธิประโยชนส์ง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ของบรษัิทในปัจจบุนัเป็นอยา่งไร 
พิธีกร ไดชี้แ้จงว่า สิทธิประโยชนท์างภาษี BOI ของบริษัท ปัจจุบนัมี 314.72 ลา้น ปีที่แลว้บริษัทใช้

ไป 55.34 ลา้น โดยสทิธิประโยชนส์ง่เสรมิการลงทนุ (BOI) สว่นนีค้ือที่ MCS ไดก้่อสรา้งโรงงาน และซือ้เครือ่งเช่ือมอตัโนมตัิ 
Robot ภาษีปีที่แลว้ MCS จะจ่ายนอ้ยมากซึง่ท าใหบ้รษัิทไดก้ าไรมากขึน้ 

(15) คา่เงินเยน MCS ตอ้งการใหแ้ข็งหรอืออ่นอยา่งไร 
  พิธีกร ไดชี้แ้จงว่า ปกติ MCS เป็นบริษัทสง่ออก ถา้ค่าเงินเยนแข็งจะสง่ผลดีกบั MCS แต่เนื่องจาก

คา่เงินเป็นสิง่ที่ควบคมุไมไ่ด ้MCS จึงไมไ่ดเ้ขา้ไปท าอะไรในสว่นนี ้ 

 เนื่องจากสมควรแก่เวลาและไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม หรอืแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก  

  ประธานฯ จึงขออนญุาตปิดประชมุ และขอบคณุผูถื้อหุน้และผูแ้ทนที่สละเวลามารว่มประชมุในครัง้นี ้  

ปิดประชุมเวลา 11.40 น. 

 อนึง่ หลงัจากเริม่การประชมุเมื่อเวลา 10.03 น. มีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 217 ราย และมีผู้
ถือหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นมาประชมุแทนจ านวน 60 ราย รวมจ านวนผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ
ใหบ้คุคลอื่นมาประชมุแทนทัง้สิน้ 277 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 164,767,578 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 34.54 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 
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                                         ลงช่ือ ………………………….…………….. ประธานท่ีประชมุ                                                             
                                                      (ดร.ไนยวน ชิ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ  

 
 
   ลงช่ือ ……………………………….……….. ผูบ้นัทกึการประชมุ                                                             
                                          (นางสาวกญัชลกิา แสงปรญิญา) 
                                                   เลขานกุารบรษัิท 


